

ปฏิทินข่าว

13 ม.ค. 2540

ดร.อำนาจ วีรธรรม รองนายก รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวต่อที่ประชุมสัมมนาโครงการศึกษาแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่โรงแรมเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม ว่าจะให้การสนับสนุนโครงการจัดตั้งธนาคารอิสลามอย่างจริงจัง โดยโครงการนี้เป็น 1 ใน 6 โครงการเร่งด่วนที่บริษัทที่ปรึกษาเขาทีโอเอส เอเชีย เทคโนโลยีจำกัด (SEATEC) นำเสนอไว้ในแผนแม่บทพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้ให้ภาคเอกชนและภาครัฐในพื้นที่เร่งดำเนินการจัดทำแผนเสนอต่อสภาพัฒนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของจริงจัง เพื่อนำเสนอต่อกระทรวงการคลัง นอกจากนี้กระทรวงการคลังได้เร่งแผนกระจายรายได้คืนสู่ท้องถิ่นโดยปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีใหม่เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีรายได้เป็นของตัวเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่นให้มีความคล่องตัวเพิ่มขึ้น

15 ม.ค. 2540

ว่าที่ ร.อ.สวัสดิ์ วิมิตตะนันท์กุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสงขลาให้สัมภาษณ์ว่าได้ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสงขลายกระดับพื้นฐานการศึกษาให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) จำนวน 1,000คน เพื่อให้อสม.เหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพในการพัฒนาให้กับชุมชน โดยเริ่มการสอนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2539 ควบคู่ไปกับการจัดการศึกษาให้กับผู้นำท้องถิ่น

18 ม.ค. 2540

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เรียนเชิญ ฯพณฯพลเอกชาติ ชงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง "ทิศทางการพัฒนาภาคใต้" ณ คอนเวนชันฮอลล์ จุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า เพื่อให้แก่นักธุรกิจ นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปในภาคใต้ได้รับทราบทิศทางการพัฒนาภาคใต้ของรัฐบาลปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจและการร่วมมือในการบริหารประเทศและเพื่อให้องค์กรต่าง ๆ ได้นำเสนอปัญหา แนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ต่อ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี โดยมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดสงขลาของกรมประชาสัมพันธ์ และภายหลังการปาฐกถาพิเศษ ฯพณฯนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสให้ผู้นำองค์กรและสถาบันต่าง ๆ เข้าเขียนคำนับและนำเสนอปัญหา รวมทั้งให้ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปัจจุบันเข้าพบด้วย

18 ม.ค. 2540

นายวงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี จัดประชุมการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันให้จังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีผู้แทนฝ่ายต่าง ๆ อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนหอการค้า ผู้แทนสมาชิกสภาจังหวัด ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม ผู้แทนเทศบาล ผู้แทนกำนัน ผู้แทนมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมประมาณ 40 คน การประชุมครั้งนี้ ดร.ทวีวงศ์ ศรีบุรี อาจารย์ประจำ

สำนักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ศึกษาแนวทางการท่องเที่ยวและบัดนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงนำไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป

19 ม.ค. 2540

จากปัญหาภาวะการส่งออกที่ลดลงในช่วงปี 2539 ส่งผลให้การประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 14 ที่จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2540 มีการนำเสนอทางออกในการแก้ปัญหาการส่งออก ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับการดำเนินการของรัฐบาลที่กำลังเร่งจัดการอยู่เพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ซึ่งประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา นทร-ศรีธรรมราชและสุชาฎร์ธานี ต่างเห็นพ้องกันว่า การแก้ปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด รัฐบาลต้องสนับสนุนการส่งออก สำหรับมาตรการระยะยาวรัฐต้องเร่งดำเนินโครงการยุทธศาสตร์หลักของภาคใต้ คือโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT) และเขาทีโอเอส บอร์ด เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างคามพร้อมของระบบสาธารณูปโภคใหม่ ที่จะสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศเคลื่อนย้ายทุนเข้ามาเพิ่มขึ้นก่อให้เกิดการสร้างรายได้ การจ้างงานที่เป็นรูปธรรม

22 ม.ค. 2540

นายอัญญิ อับดุลฮามีด มีฮุสรี ประธานกลุ่มมัชฮูรี ประเทศมาเลเซีย ได้เปิดเผยหลังจากเดินทางมาสำรวจความพร้อมและความเป็นไปได้ในการลงทุนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย เมื่อปลายปี 2539 ว่าบริษัทสนใจที่จะลงทุนผลิตอาหารกระป๋องเพื่อป้อนให้กับประชาชนประเทศมุสลิมทั่วโลก

โดยในการดำเนินการนั้นจะมีทั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ เหตุผลที่น่าสนใจในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากเห็นว่าศักยภาพ IMT-GT มีเหนือจากพื้นที่อื่น ๆ แม้กระทั่งโครงการสามเหลี่ยมตะวันออก (EAGA-BIMP) จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นทำให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มเคลื่อนไหวกักตักอิทธิพล

28 ม.ค. 2540

นายรอบ รักย์พรหมณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาออกโรงเรียนภาคใต้ให้สัมภาษณ์ว่าจากการติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษาออกโรงเรียนจังหวัด(ศนจ.) ภาคใต้ในรอบปี 2539 พบว่านักศึกษาที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสอบเข้าเรียนในโรงเรียนตำรวจภูธร 9 จังหวัดยะลาได้ถึง 500 คน จากจำนวนทั้งสิ้น 700 กว่าคน จะเห็นได้ว่านักศึกษาที่จบหลักสูตรการศึกษาออกโรงเรียนมีคุณภาพเช่นเดียวกับนักเรียนจากสถาบันอื่น ๆ นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2540 กรมการศึกษานอกโรงเรียนมีนโยบายให้ ศนจ.ออกไปทัศนศึกษาดูผลทุกระยะเพื่อให้นักศึกษาที่จะจบออกมามีคุณภาพและสามารถประกอบอาชีพได้เทียบเท่ากับนักศึกษาที่จบจากสถาบันการศึกษาอื่น

4 ก.พ. 40

นายพีรยศ ราชิมมูลา นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้ความเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ถึง 80% ได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาตรา 27 ก่อให้เกิดปัญหา เช่น การแต่งตั้งทางตามจารีตประเพณี หรือตามศาสนา ซึ่งที่ผ่านมามีการแต่งตั้งของไทยมุสลิมบางสถาบันอนุญาต แต่บางสถาบันไม่อนุญาต

จึงเกิดปัญหาการประท้วงมาตลอด และอีกประเด็นหนึ่งที่ควรพิจารณาคือ การจัดตั้งศาลปกครอง ในฐานะที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่พิเศษ จะมีการอนุญาตให้จัดตั้งศาลอิสลามได้หรือไม่ โดยแยกออกจากศาลจังหวัดที่มีอยู่ ซึ่งปัจจุบันมีคาโต๊ะยุติธรรมอยู่ในศาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ไม่ใช่ตำแหน่งผู้พิพากษา เป็นเพียงที่ปรึกษาของผู้พิพากษาจังหวัดเท่านั้น ที่ว่าด้วยเรื่องกฎหมายอิสลามก็เฉพาะเรื่องมรดก ครอบครัว แทนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

5 ก.พ. 2540

ในสภาวะปัจจุบันการบริหาร การจัดการธุรกิจสหกรณ์จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีศักยภาพเชิงธุรกิจมากขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคเศรษฐกิจสารสนเทศที่นับวันจะมีอัตราเร่งของการเปลี่ยนแปลงสูงมาก ซึ่งต้องมีผลกระทบบกับการบริหารการจัดการของธุรกิจสหกรณ์อย่างแน่นอน

สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกองกิจการสถาบัน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัดกิจกรรมโครงการเพื่อการพัฒนาการบริหาร การจัดการธุรกิจสหกรณ์ โดยให้ความรู้แก่ ผู้จัดการ คณะกรรมการ พนักงานการตลาด ของสหกรณ์ในภาคใต้ รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และพนักงานของ ธ.ก.ส. โดยได้เตรียมหลักสูตรการอบรมไว้ 4 หลักสูตร คือ

- 1. หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจการตลาดสหกรณ์ ดำเนินการในวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2540 ณ โรงแรมเอเชีย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- 2. แนวคิดการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ (ระดับปฏิบัติการ) ดำเนินการ 2 รุ่น คือ วันที่

10-13 และ 18-21 มีนาคม 2540 ณ โรงแรมเอเชีย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

- 3. การจัดทำแผนธุรกิจสหกรณ์ ดำเนินการวันที่ 25-27 มีนาคม 2540 ณ โรงแรมไดอานี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- 4. การจัดการธุรกิจสหกรณ์สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์เกษตร (ภาคใต้) ดำเนินการ 2 รุ่น คือ วันที่ 6-9 และ 26-29 พฤษภาคม 2540 ณ โรงแรมไดอานี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การอบรมตามหลักสูตรทั้ง 4 นอกจากการบรรยายแล้ว ยังมีการศึกษาดูงานเพื่อบุคลากรของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าใจบวนการสหกรณ์มากยิ่งขึ้น

นายประมุข มนตรีวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออก สาขาหาดใหญ่ เปิดเผยว่าในปี 2540 นี้ กรมส่งเสริมการส่งออกจะมุ่งนโยบายส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เพื่อจำหน่ายในประเทศและในตลาดโลกอย่างจริงจัง โดยมีจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่เป้าหมาย เนื่องจากมีความพร้อมด้านแรงงานซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับหรือร่วมอยู่พร้อมทั้งฐานการผลิตโดยรวมในพื้นที่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออกรองรับอยู่แล้ว จำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จึงจำเป็นต้องพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพียงแต่นำเอามาตรฐานสากลเข้าไปอบรมชี้แจงให้ชัดเจนสู่ภาคปฏิบัติเท่านั้น

20 ก.พ. 2540

ดร.ชวารีชัย มาดยา ทูตฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เดินทางมาเยี่ยมชมวิทยาลัยอิสลามศึกษา

20 ก.พ. 2540

ดร.ชวารีชัย มาดยา ทูตฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เดินทางมาเยี่ยมชมวิทยาลัยอิสลามศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีอาจารย์อาซัน หะซิมะเย็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ โดยมีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบรรดาศิษย์เก่าอินโดนีเซีย

1 มี.ค. 2540

สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติรับวิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีนีทั้ง 5 แห่ง เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 209(2)/2540 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือทางด้านวิชาการ และประสานการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานบริการสาธารณสุขผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอและพัฒนาให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น และเล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสถาบันที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิชาการ จึงเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าเป็นสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัย

15 มี.ค. - 30 เม.ย. 2540

รองศาสตราจารย์เชล รัตนธรรมา ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยแอนแทมเบอร์รา ภายใต้ทุน Visiting Scholar โดยจะพักอยู่ที่มหาวิทยาลัยแอนแทมเบอร์ราเป็นเวลา 6 สัปดาห์เพื่อบรรยายในเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของชาวโหมมู สดิมิในภาคใต้ของประเทศไทยให้แก่คณาจารย์ของ UC นอกจากนี้ รศ.เชล รัตนธรรมา ยังได้กล่าวถึงนิพนธ์ฉบับที่ 2 แห่ง ที่จัดตั้งขึ้นที่วิทยาเขต

ปัตตานี คือ พิพิธภัณฑสถานและพิพิธภัณฑสถานด้านศาสนาพุทธ ซึ่งพิพิธภัณฑสถานทั้งสองแห่งใช้สำหรับสอนนักศึกษาในหลักสูตรการอนุรักษ์วัฒนธรรม

16 มี.ค. 2540

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มีโครงการความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาคของ 3 ประเทศภายในโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT) จึงได้กำหนดให้จัดประชุมขึ้นระหว่าง วันที่ 16-21 มีนาคม 2540 ณ LHOKSEUMOWE, D.I., ACEH, INDONESIA

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 3 ประเทศ จำนวน 202 คน จากประเทศอินโดนีเซีย 84 คน จากมาเลเซีย 56 คน และจากประเทศไทย 62 คน โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าคณะ ผู้แทนไทยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสม สิริบำรุงสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์หญิง ดร.ดวงมาลา, นางรัตนาภรณ์ เครืองาม, ดร.ประวีติ เวทย์ประสิทธิ์

ในการประชุมนี้ประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น เช่น การให้ความร่วมมือของภาคเอกชน, การเสนอให้มี Task Force ที่แต่งตั้งจากตัวแทนประเทศสมาชิกและภาคเอกชนร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างกลไกในการทำงานร่วมกับภาคการดูแลให้โครงการ IMT-GT มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น, การวางแผนและวิธีการดำเนินงานของโครงการ IMT-GT ในการส่งเสริมการค้าการลงทุนที่จะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายของการค้าโลกในอนาคตข้างหน้า

12 พ.ค. 2540

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะกรรมการดำเนินการยกฐานะวิทยาเขตปัตตานีเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ

ได้มีโอกาสดูรับฯลฯ นายเด่น โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี ซึ่งเดินทางมารับฟังปัญหาและให้คำแนะนำในการดำเนินการโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์หญิง ดร.ดวงมาลา รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีเป็นประธานกล่าวต้อนรับและรายงานความเป็นมาของโครงการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศซึ่งทางฯลฯ นายเด่น โต๊ะมีนา กล่าวอีกทีจะช่วยเหลือดำเนินการนำร่างพระราชบัญญัติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

24-25 พ.ค. 2540

คณะศึกษาศาสตร์ จัดอบรมเรื่อง "การอบรมกรรณิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย" ใน 14 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้อง 19101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญแก่ชีวิตหนึ่ง เพราะเป็นวิชาพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงสาขาต่างๆ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรคณิตศาสตร์ครั้งล่าสุด เมื่อปี 2533 ซึ่งได้ปรับปรุงเนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากขึ้น และได้เพิ่มเนื้อหาใหม่ ๆ ที่มีความลึกซึ้งและซับซ้อน อีกทั้งโรงเรียนต่าง ๆ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ได้ใช้หลักสูตรใหม่มากกว่า 6 ปีแล้ว ยังมีได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเนื้อหาวิชา ทางคณะศึกษาศาสตร์ได้เห็นความสำคัญในวิชาคณิตศาสตร์จึงจัดอบรมเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับครูใน 14 จังหวัดภาคใต้

หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย ทฤษฎีจำนวนและปัญหาต่าง ๆ ลำดับและอนุกรม แคลคูลัส และการวัดผล การสอนคณิตศาสตร์ และการออกข้อสอบ ผู้เข้าร่วม

โครงการประกอบด้วยครูโรงเรียนต่าง ๆ ใน 14 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 70 คน และนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 18 คน

14 มิ.ย. 2540

ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดปัตตานีและเดินทางเยือนวิทยาเขตปัตตานี เพื่อพบปะผู้นำศาสนาอิสลาม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยประชาชนจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับ ณ หอประชุม วิทยาเขตปัตตานี

22 มิ.ย. 2540

นางสาวสมพร ประเสริฐสูงสกุล อาจารย์แผนกวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ดร.เคส สเวนเนน ผู้วิจัยทางทะเลแห่งเนเธอร์แลนด์ ได้ร่วมกับคณะวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีนายภูฏล รัตนดากุล อาจารย์แผนกวิชาชีววิทยาเป็นหัวหน้าคณะ ได้ทำการศึกษาชีวิตปลาตีนซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณป่าชายเลนในอ่าวปัตตานี เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการกินอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย ตลอดจนศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการนำปลาตีนประกอบอาหารซึ่งคนในท้องถิ่นไม่นิยมบริโภค แต่บางประเทศโดยเฉพาะในทวีปยุโรปเป็นอาหารที่ผู้คนนิยมบริโภค

ผลการศึกษาทำให้พบสิ่งที่น่าสนใจว่า ปลาตีนเป็นปลาที่ไม่มีกลิ่นคาวจัด มีลักษณะของเนื้อและรสชาติใกล้เคียงกับปลาทะเลโดยทั่วไป สามารถนำมาประกอบอาหารได้เหมือนปลาชนิดอื่น ๆ และการค้นพบที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พบว่าในอ่าว

ปัตตานีมีปลาตีนอยู่ถึง 5 ชนิด มากกว่าที่นักวิชาการชาวต่างประเทศได้ทำการศึกษาเมื่อปี 2416 ว่าพบปลาตีนในอ่าวปัตตานีเพียง 3 ชนิด

23-24 มิ.ย. 2540

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดสัมมนาเพื่อ วิเคราะห์และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้นำมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ 90 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของมุสลิมและองค์กรอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะนำผลการวิเคราะห์และข้อสรุปเสนอต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองของรัฐบาล

25-27 มิ.ย. 2540

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณและคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ” ณ ห้องกรุงเทพ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ เพื่อให้ นักวิจัยได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค และแนวทางการดำเนินการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ อีกทั้งเพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยในภูมิภาคกับสภาวิจัยแห่งชาติ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ ต่าง ๆ อาทิ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร บรรยายในหัวข้อ “ภาพรวมเศรษฐกิจไทยและประเด็นปัญหาที่ควรทำการวิจัย” ศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์

ชัยเสรี บรรยายในหัวข้อ “ประเด็นปัญหาที่ควรวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ” ฯลฯ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน นักวิจัย นักวิชาการจากสถาบัน หน่วยงานต่าง ๆ ประมาณ 150 คน

26-27 มิ.ย. 40

สถาบันกัลยาณิวัฒนาเพื่อการศึกษา ภายและวัฒนธรรมสัมพันธ์ ร่วมกับวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสัมมนาเรื่อง “แกโลกมุสลิม : เส้นทางแห่งองค์ความรู้” ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการศึกษาสังคมวัฒนธรรมและเกิดกระแสความสนใจศึกษาสังคมวัฒนธรรมมุสลิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในการสัมมนามีการนำเสนอหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ “มุสลิมศึกษา : สังคมศาสตร์ทวนกระแสและความเป็นอื่น” โดย รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, “ความหลากหลายของโลกมุสลิม” โดย ศ.ดร.สุเทพ สุนทรเกษม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับโลกมุสลิม ซึ่งมีผู้ร่วมสัมมนาในครั้งนี้ทั้งสิ้นประมาณ 150 คน

4-26 ก.ค. 2540

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยอิสลามแห่งมาเลเซีย ประเทศซาอุดีอาระเบีย จัดสัมมนาภาษาอาหรับและวิชาการอิสลามให้แก่ครูสอนศาสนาทั่วประเทศ รวม 120 คน เป็นปีที่ 5 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ณ หอประชุม วิทยาลัยอิสลามศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม โกร

การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยที่มหาวิทยาลัยอิสลามแห่งมาดิโนฮให้การสนับสนุนงบประมาณ นอกจากนี้ยังได้คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมให้ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยอิสลามแห่งมาดิโนฮ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในคณะและสาขาต่าง ๆ

6-12 ก.ค. 2540

สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมเรื่อง "การจัดการพื้นที่ชายฝั่งแบบผสมผสาน" ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงชาวเวียดนาม ซึ่งการจัดการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการสนองตอบเจตนารมณ์ของการประชุม United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) เมื่อปี พ.ศ.2535 ทางด้านการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการจัดการพื้นที่ชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วม โดยมีการนำเสนอผลงานการวิจัยและบริการวิชาการของสถาบันทรัพยากรชายฝั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ Development Strategy Institute (DSI) และผู้บริหารระดับจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศเวียดนาม

12 ก.ค. 2540

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับจังหวัดปัตตานี และชมรมนคเขาหลวงเสียดปัตตานี จัดการแข่งขันนคเขาหลวงเสียดด้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2540 ปรากฏว่ามีผู้สนใจทั้งชาวไทยจากทุกภูมิภาคและชาวต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย ส่งนคเขาเข้าร่วม

ประชันเสียด รวม 728 นก ผลการแข่งขันปรากฏว่าผู้ได้รับถ้วยพระราชทานประเภทเสียดเล็ก ถือนกชื่อโชคคินาที่ทอง ของคุณหะยีเฮง ตะลุโบะ ประเภทนกลีเสียดกลาง ถือนกชื่อเทพนรสิงห์ ของ พ.ต.ต.กานนท์ เต็มสังข์ และประเภทเสียดเล็ก นกชื่อสิงห์สุริยา ของคุณเฮงอะมิด เบ็ญอาบัส และวันที่ 13 กรกฎาคม เป็นการแข่งขันทักษะชาวเสียดประเภทเสียดรวม ซึ่งถ้วยเกียรติยศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี มีผู้ส่งนคเขาเข้ามาประชันเสียด 223 นก นกที่ชนะเลิศคือ เทพนรสิงห์ ของ พ.ต.ต.กานนท์ เต็มสังข์

18 ก.ค. 2540

ฯพณฯ นายมนตรี คำนวณพิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2540 ซึ่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-26 กรกฎาคม 2540 โดยในวันที่ 19 กรกฎาคม ฯพณฯ ได้ประชุมหารือกับคณะผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานีถึงแนวทางการยกฐานะวิทยาเขตปัตตานีเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ โดยกล่าวว่าภารกิจที่วิทยาเขตปัตตานี มีแนวคิดที่จะยกฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการขยายหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อรองรับความต้องการของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น นับว่าเป็นแนวคิดที่ดี ซึ่งขั้นตอนการดำเนินงานควรผ่านขั้นตอนของทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อทบวงมหาวิทยาลัยในนามของรัฐบาลจะสามารถผลักดันได้ง่าย นอกจากนี้ยังได้เสนอแนะว่าการยกฐานะควรเป็นไปในลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐจะเหมาะสมและเกิดความคล่องตัวในการบริหารมากกว่า

4-7 สิงหาคม 2540

นายธำรงค์ อมรสกุล อาจารย์แผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งแจ้งว่าสืบเนื่องจากปัจจุบันความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก จำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องพัฒนาให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ แนวทางหนึ่งที่จะส่งเสริมการพัฒนาดังกล่าวก็คือการมีความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ดังนั้นแผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ร่วมมือกับ UNIVERSITY PERTANIAN MALASIA TERENGGANU ประเทศมาเลเซีย จัดการสัมมนาทางวิชาการประมงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านเทคโนโลยีการประมงขึ้น ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี ทั้งนี้โดยมีนักศึกษามาเลเซีย และนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาระดับปริญญาโทและเอกใน UNIVERSITY PERTANIANMALAYSIA TERENGGANU คณะจารย์และนักศึกษาศึกษาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวม 70 คน เข้าร่วมสัมมนา

6 ส.ค. 2540

นายบัญญัติ จันทน์สะแก ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ในขณะที่ทางจังหวัดได้เตรียมพร้อมในการขจัดคราบน้ำมันในท้องทะเลฝั่งอ่าวไทย ร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอีกกว่า 20 องค์กร เพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์จริงกรณีเรือบรรทุกน้ำมันอับปางลงกลางทะเลหรือที่อสังน้ำมันเกิดมีการรั่วไหลขึ้นมา ซึ่งในการเตรียมการในครั้งนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทัน่วงที ก่อนที่จะเกิดปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและหาดทรายชายทะเล ซึ่งเป็น

แหล่งพักผ่อนและสถานที่ท่องเที่ยวอันสำคัญ
ของจังหวัด ในขณะที่ทางจังหวัดมีความพร้อม
อย่างเต็มที่ไม่น้อยกว่า 80% ที่จะสามารถออก
ปฏิบัติการได้เมื่อเกิดมีคราบน้ำมันขึ้น

17-23 ส.ค. 2540

นางสุดิมา ดันตีกิตติ รองคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากร
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิด
เผยว่าขณะนี้เกษตรกรในภาคใต้มีการปลูก
ผลไม้เพิ่มขึ้น แต่ยังคงขาดการบำรุงรักษาที่ดี ทาง
คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดงานเกษตร
2000 เพื่อคุณภาพผลผลิต ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
เพื่อนำเสนอเรื่องคุณภาพผลผลิตและความ
ปลอดภัยในการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อมในการผลิตผลผลิตการเกษตร นอก
จากนี้ในงานดังกล่าวยังมีกิจกรรมแข่งขันกรีดย
ยางพารา การจัดสวนหย่อม ประกวดลองกอง
มังคุด ถ้วยน้ำว่า สะตอดาน ทูเรียนพันธุ์
หมอนทอง พันธุ์ชะนี ส้มโอหอมหาดใหญ่
พร้อมจะนำสินค้าเกษตร บริการวิเคราะห์
ดิน ปุ๋ย ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์ ประกวดโก
เนื้อลูกผสม ประกวดสุนัขและประกวดอาหาร
พื้นเมือง

19 ส.ค. 2540

ดาโต๊ะ ดร.อัมฟิฟูดิน บิน ฮัจยี
โอมาร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ประเทศมาเลเซีย พร้อมคณะจำนวน 70 คน
เยี่ยมชมวิทยาลัยอิสลามศึกษา วิทยาเขตปัตตานี

ณ หอประชุมวิทยาลัยอิสลามศึกษา โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ดร.อิสมาแอ
อาลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา และ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ
ในโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ
คลังมาเลเซีย ได้กล่าวถึงการที่วิทยาลัยอิสลาม
ศึกษาเปิดสาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร์อิสลามว่า
เป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเพื่อ
การรองรับการพัฒนาในโครงการสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจ และสามารถยกระดับการพัฒนา
ศักยภาพของคนในพื้นที่ได้ ขณะเดียวกันจะ
สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจอิสลามซึ่งจะเน้น
หนักทางด้านมนุษยธรรม จริยธรรม และความ
เป็นธรรมในสังคมด้วย

